

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghiên cứu những đơn, tùm đống không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có cần đưa vào quy định này hay không và nên quy định như thế nào đối với cấp dưới.

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí không duy trì thi viết và bảo vệ chương trình hành động đối với cán bộ cấp

sở, ngành mà thực hiện theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Về phương án xây dựng cụm tượng, phù điêu Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại Bến cảng Quản lý cán bộ; phù điêu Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại Bến cảng A Sào (xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ), sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất phương án mẫu tượng với trang phục trong giáp, ngoài

bảo. Về phần phù điêu, thống nhất sử dụng chất liệu đá xanh và nội dung của phù điêu như đơn vị tư vấn đề xuất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh quy trình lựa chọn đơn vị thiết kế, đơn vị thi công đúng theo quy định. Liên quan đến việc thực hiện các dự án trọng điểm khu vực Quảng trường Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với đề nghị của thành phố

Thái Bình cho triển khai, lắp dựng Đền thờ Bác Hồ theo kế hoạch; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành bố trí tạm ứng nguồn vốn để tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND thành phố và các đơn vị liên quan hoàn thành giải phóng mặt bằng, đấu thầu các quỹ đất theo quy hoạch để chuẩn bị tốt nguồn lực cho việc thực hiện dự án.

TỎA SÁNG TINH THẦN...

(Tiếp theo trang 1)

ngày càng cao của nhân dân, đội ngũ cán bộ y tế trong tình đã nỗ lực học tập, nghiên cứu, đổi mới tinh thần thái độ phục vụ, tác phong làm việc. Tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhiều kỹ thuật cao đã được nghiên cứu, ứng dụng, tinh thần thái độ phục vụ ngày càng hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Ở mỗi đơn vị y tế đều xuất hiện những tấm gương thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân. Nhiều bác sĩ đã có hàng chục lần hiến máu cứu người bệnh qua cơn hiểm nghèo. Những ca phẫu thuật khẩn cấp thực hiện ngay tại gia đình cứu sống bệnh nhân trong cơn nguy kịch là minh chứng cho tài năng, ý đức của đội ngũ thầy thuốc trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta không khỏi băn khoăn, trăn trở trước những biểu hiện chưa thực sự hết lòng, hết sức vì bệnh nhân của một bộ phận cán bộ y tế. Những hành động chưa chuẩn mực đó đã làm xấu đi hình ảnh người thầy thuốc, làm phai nhạt tình cảm, quan hệ trong sáng, nghĩa tình giữa người thầy thuốc và bệnh nhân. Song càng băn khoăn, trăn trở trước những tồn tại đó, chúng ta càng bức xúc, lên án gay gắt những hiện tượng thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật, đạo đức của một số cá nhân đối với cán bộ y tế có biểu hiện gia tăng những năm gần đây. Dành sự tôn vinh sâu sắc cho đội ngũ thầy thuốc, mỗi cấp, ngành, tổ chức, cá nhân hãy cùng hành động để loại bỏ các hạn chế, nâng lên những hành động đẹp trong quan hệ thầy thuốc, bệnh nhân. Đội ngũ thầy thuốc hãy luôn khắc ghi lời dạy của Bác, giữ gìn phẩm chất người thầy thuốc cao quý, xây dựng môi trường y tế trong sạch, nhân ái, để tinh thần lương y như từ mẫu mãi tỏa sáng.

KỶ NIỆM 63 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

tăng theo từng năm. Các cơ sở y tế đã chú trọng đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực, triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu. Đồng thời, thay đổi căn bản, toàn diện về phong cách, tinh thần thái độ phục vụ; đột phá trong thực hiện xã hội hóa, tạo điều kiện cho người bệnh có nhiều sự lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng...

phòng, chống dịch, không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, y bác sĩ ngày càng "sáng về ý đức, giỏi về y lý và sâu về y thuật", thực hiện tốt hơn sứ mệnh cao quý là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ và nhân dân.



cán bộ y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Uy tín của Bệnh viện không ngừng nâng lên. Bệnh viện vinh dự được Bộ Y tế tặng bằng khen; nhiều tập thể khoa phòng, đoàn thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen, giấy khen.

Là đơn vị chuyên cung ứng, phân phối thuốc, hóa chất, vật tư y tế có uy tín trong khu vực 17 năm qua, Công ty Cổ phần Sao Mai không ngừng đổi mới, phát triển với 500 đại lý bán lẻ thuốc ở trong và ngoài tỉnh. Không chỉ xây dựng thành công thương hiệu "Sao Mai - thuốc tốt cho mọi nhà", năm 2017 Công ty còn khai trương Phòng khám đa khoa Sao Mai theo mô hình quốc tế với mục tiêu giúp người dân có thể phát hiện những căn bệnh nguy hiểm ngay từ giai đoạn đầu để có phác đồ điều trị phù hợp, giảm chi phí và đau đớn cho người bệnh, kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể chữa khỏi hoàn toàn. Công ty đã nghiên cứu kỹ để lựa chọn

mua các trang thiết bị đồng bộ, tân tiến nhất trên thế giới, nhập khẩu từ các nước Nhật, Mỹ, Đức, Ý, Anh, Hàn Quốc phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tại buổi lễ, cán bộ, y bác sĩ, công nhân viên Phòng khám đa khoa Sao Mai đã ôn lại truyền thống 63 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đội ngũ cán bộ ngành Y tế, đồng thời phát biểu tâm tu, nguyện vọng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân của ngành Y tế. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, cơ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh.

Chiều ngày 26/2, Bệnh viện Tâm thần Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và kỷ niệm kết thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2018.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe lại thư Bác Hồ gửi đội ngũ cán bộ ngành Y tế; ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Y tế và của Bệnh viện Tâm thần. Năm 2017, Bệnh viện đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác xã hội hóa chăm sóc người bệnh; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ người bệnh; đổi mới phong cách thái độ phục vụ của

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, Bệnh viện đã phát động thi đua và tổ chức kỷ niệm kết thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ giữa chính quyền và Công đoàn Bệnh viện.

Chiều ngày 26/2, Công ty Cổ phần Sao Mai tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Sao Mai đã khen thưởng 8 cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

an toàn lễ hội, phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, nghiêm yết công khai giá các mặt hàng, quản trị các hồ kinh doanh, người dân trong khu vực tham gia phục vụ lễ hội nâng cao ý thức chung tay xây dựng hình ảnh đẹp về lễ hội đến Trần Thái Bình, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội.

10 mầm bệnh nguy hiểm nhất 2018

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2018 có 10 mầm bệnh nguy hiểm có nguy cơ bùng phát thành dịch hoặc chưa có biện pháp phòng đối phó, đe dọa đến sức khỏe toàn cầu.

Infographic showing 10 dangerous diseases: 1. Sốt xuất huyết Crimean-Congo (CCHF), 2. Ebola, 3. Virus Marburg, 4. Sốt Lassa, 5. Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS-CoV), 6. Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), 7. Bệnh do virus Nipah và Hendra, 8. Sốt thung lũng Rift, 9. Zika, 10. Bệnh X. Each item includes a small image and a brief description of the disease.

XÃ THỤY TRƯỞNG Tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm đất đai bị kiểm điểm

Liên quan đến vụ việc để xảy ra vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của ông Nguyễn Hữu Tuyên, thôn Trì Chỉ Nam, xã Thụy Trường, UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo UBND xã Thụy Trường nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, người đứng đầu, cán bộ chuyên môn, đồng thời thực hiện trình tự thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, một số cá nhân tại xã Thụy Trường đã tự ý san lấp gần 3.300m² đất 5% công ích của xã để xây dựng tường bao làm bãi đỗ xe gây bức xúc trong nhân dân. Khu đất này nằm phía Nam tượng đài nghĩa trang liệt sĩ của xã Thụy Trường. Trao đổi với phóng viên, ông Đồng Minh Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Trường cho thuê đất 5% công ích của xã sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm, thời hạn thuê 3 năm, tiền thuê đất

quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi của ông Tuyên hệ thống thủy lợi kém không đáp ứng được việc tưới, tiêu, ông Tuyên đã tự ý chuyển đổi hơn 3.259m² từ đất lúa sang trồng cây lâu năm, xây dựng tường bao cao 2m xung quanh thửa đất, san lấp cao so với hiện trạng 0,25cm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đã vi phạm Điều 6 a, Khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ngày 12/1, UBND xã Thụy Trường đã lập biên bản hành chính về vi phạm pháp luật đất đai đối với ông Tuyên. Sau đó, ngày 17/1, UBND xã ban hành

hành nghiệm túc quyết định xử phạt hành chính của UBND xã Thụy Trường, đề nghị UBND xã thanh lý hợp đồng thuê đất, thực hiện thu hồi đất. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thái Thụy, ngày 25/1, UBND xã Thụy Trường đã có báo cáo về việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong công tác quản lý đất đai. Theo đó, tập thể UBND xã, Chủ tịch UBND xã Thụy Trường, công chức địa chính xã đã nghiêm túc tự kiểm điểm, nhận thức rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm pháp luật đất đai. Do công tác quản lý chưa được chặt chẽ, chưa sâu sát, trách nhiệm chưa cao, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật đất đai, gây bức xúc trong nhân dân. Đối với cán bộ chuyên môn chưa kiểm tra sâu sát, phát hiện vi phạm muộn dẫn tới việc tham mưu cho UBND xã chưa kịp thời. Đồng chí Chủ tịch UBND xã chưa kiên quyết trong xử lý vi phạm dẫn tới hành vi vi phạm không được ngăn chặn kịp thời.



Gia đình ông Nguyễn Hữu Tuyên, thôn Trì Chỉ Nam thực hiện việc hạ thấp tường bao.